

**Bộ Ngoại giao Mexico đã liên lạc với các quan chức Mỹ để "tìm hiểu và ý nghĩa" của các phát biểu của ông Trump và sẵn sàng nghiên cứu tiến hành một cuộc họp cấp cao để trình bày quan điểm của Mexico.**



*Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard phát biểu với các phóng viên tại Washington DC, Mỹ ngày 10/9/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)*

Bộ Ngoại giao Mexico ngày 26/11 cho biết sẵn sàng nghiên cứu tiến hành một cuộc họp cấp cao với các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi [Tổng thống Mỹ Donald Trump](#) cùng ngày tuyên bố ông sẵn sàng đưa các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico vào danh sách các nhóm [khủng bố](#).

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mexico nêu rõ bộ này đã liên lạc với các quan chức Mỹ để "tìm hiểu và ý nghĩa" của các phát biểu của ông Trump và sẵn sàng nghiên cứu tiến hành một cuộc họp

cầ p cao "sầ m nhợ t có thờ" đờ trình bày quan đờ m cầ a Mexico cũng nhợ nghe quan đờ m cầ a Washington.

Mexico cũng sầ thúc đờ y tìm cách giồ m lờợ ng vũ khí và tiờ n chuyờ n bầ t hầ p pháp tầ Mồ cho tầ i phầ m có tầ chầ cầ Mexico.

Theo phóng viên TTXVN tầ i Mexico, cùng ngày, Ngoầ i trầợ ng Mexico Marcelo Ebrard đã khồ ng đờ nh chính sách di cầ tầ do, đờ ng thờ i nhợ n mầ nh nầ c này không hành đờ ng đầ a trên sầ đờ đầ a.

Ngoầ i trầợ ng Mexico đầ a ra phát biể u trên sau khi Tờ ng thờ ng Mồ Donald Trump tuyên bầ đờ ng mầ t phầ n hoầ c hoàn toàn biên giồ i chung nầ u Mexico không ngắ n ngay lầ p tầ c đờ ng [ngồ i di cầ trái phép](#)

Đầ u tháng Sáu vầ a qua, Mexico và Mồ đã đầ t đầ c mầ t thầ a thuồ n nhồ m giồ m đờ ng ngồ i di cầ Trung Mồ vầ t qua lãnh thầ Mexico đầ tầ i Mồ, theo đờ Mexico cam kồ t triồ n khai Lầ c lầợ ng Vồ binh quầ c gia tầ i khu vầ c biên giồ i phía Nam giáp Guatemala đờ ngắ n chầ n đờ ng ngồ i di cầ Trung Mồ, cũng nhợ tiồ p nhồ n nhồ ng ngồ i di cầ chồ [xin tầ nầ n](#) vào Mồ.

Ngoài ra, nầ c này đã triồ n khai mầ t chồợ ng trình tầ o viồ c làm và bầ o vồ quyồ n con ngồ i đờ i vồ i nhồ ng ngồ i di cầ trong quá trình đờ i xét duyồ t đờ n xin tầ nầ n tầ i Mồ.

Đờ i lầ i, Mồ đã rút lầ i kồ hoầ ch áp thuồ đờ i vồ i hàng hóa nhồ p khồ u tầ Mexico.

**Theo TTXVN/VietnamPlus.**